
 

  
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒสิภา 

โดยคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
และการศึกษาเอกชน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน  

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ 
การศึกษาเอกชน” อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน น าโดย นายออน  กาจกระ
โทก เลขาธินุการคณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา
อนุกรรมาธิการ และคณะท างานเพ่ือพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และคณะ 
ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน       
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้ 
 ๑) โรงเรียนวุฒินันท์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยนางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง
ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวุฒินันท์ นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับพร้อมทั้ง
บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยสรุปได้ว่าโรงเรียน
วุฒินันท์ได้ท าการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ซึ่งในส่วน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียน        
จะจัดสรรแบบเหลื่อมเวลาโดยให้เด็กระดับชั้นอนุบาลลงมารับประทานก่อนเด็กประถมศึกษาส่วนการเก็บเงินค่าอาหารกลางวัน   
ทางโรงเรียนจะเก็บแต่เฉพาะนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน ๒,๘๐๐ บาท ต่อเทอม ส่วนระดับประถมศึกษาทางโรงเรียนจะขายอาหาร
ให้กับเด็กนักเรียนในราคาจานละ ๑๕ บาท เท่านั้น ซึ่งถ้าเด็กนักเรียนรับประทานไม่อ่ิมก็สามารถขอเพ่ิมอีกได้ 

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  



๒) โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับ
การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายอุดร ธรรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน 
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักรียน   
๓) โรงเรียนอนุบาลรักภาษา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับการต้อนรับจาก   
นายสุรินทร์  เปาอินทร์ สมาชิกสภาจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น นางสุนิสา  สก๊อต ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้บริหารระดับจังหวัด  เพ่ือน าข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ได้มาจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
  


